

Về khủng hoảng y tế do sự lây lan vi rút Corona ở mức độ thảm họa

【Những cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm vi rút Corona tình trạng nghiêm trọng】

Bệnh viện đại học Kyoto  
Bệnh viện đại học y khoa phủ Kyoto  
Bệnh viện chữ thập đỏ Kyoto thứ nhất  
Bệnh viện chữ thập đỏ Kyoto thứ hai  
Trung tâm y tế Kyoto  
Bệnh viện Uji Tokushukai  
Bệnh viện thành phố Kyoto  
Bệnh viện Katsura Kyoto  
Bệnh viện Koseikai Takeda  
Bệnh viện đa khoa Takeda  
Bệnh viện Rakuwakai Otowa  
Bệnh viện Mitsubishi Kyoto  
Bệnh viện tưởng niệm Okamoto Kyoto

Các tên giám đốc bệnh viện

1. Tại phủ Kyoto, làn sóng thứ 5 của vi rút Corona lây lan không ngừng và trên diện rộng một cách đột ngột, tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng từ ngày 20 tháng 8. Tại cuộc họp báo, thống đốc phủ Kyoto, ông Nishiwaki, tuyên bố rằng “đây là một cuộc khủng hoảng mức độ thảm họa”. Nếu tình trạng này tiếp diễn, giống như làn sóng thứ 3, thứ 4 của mùa xuân năm nay ở vùng Kansai đã trải qua, hay giống như rất nhiều trường hợp ở khu vực thủ đô, số lượng các trường hợp tử vong của những người không thể nhận sự chăm sóc y tế thích hợp, phải chăm sóc tại nhà, đã đạt đến mức độ thảm họa có thể xảy ra ở phủ Kyoto.

2. Để đối phó với khủng hoảng y tế mức độ thảm họa này, tại những cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm vi rút Corona tình trạng nghiêm trọng, bệnh nhân phải sử dụng giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để điều trị cho những trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng. Do đó, những ca phẫu thuật khó và điều trị có độ xâm lấn yêu cầu theo dõi trong ICU sau khi điều trị (ví dụ, phẫu thuật tim mạch, ghép gan hoặc phổi sống, phẫu thuật ung thư thực quản khó hoặc liệu pháp chống ung thư đặc biệt, v.v.) sẽ bị tạm dừng, ngoại trừ những người trong trường hợp khẩn cấp.

3. Hiện tại nhiều trường hợp gặp khó khăn trong ứng phó cấp cứu đang phát sinh (ví dụ như việc không thể đáp ứng phương tiện cấp cứu). Do đó, những trường hợp chăm sóc y tế khẩn cấp cho đột quy, bệnh tim mạch và điều trị ung thư đã bị hạn chế đáng kể. Ngay cả khi bệnh nhân thường xuyên nhập viện bị biến đổi đột ngột cũng không phải lúc nào cũng có thể nhập viện.

4. (Gửi đến những người dân đang sinh sống tại phủ Kyoto) Để cứu được những tính mạng cần cứu, hãy tránh những hành vi là nguyên nhân lây nhiễm bệnh rõ ràng (tụ tập ăn uống đông người cả trong và ngoài trời, nói chuyện không đeo khẩu trang). Hãy hành động để bảo vệ chính mình, gia đình và những người thân của bạn.

Tình trạng lây nhiễm đang trở nên phức tạp hơn, ngay cả việc sau khi đi ra ngoài hàng ngày như mua sắm tại các trung tâm và siêu thị vốn không được coi là nguyên nhân, nay cũng đã trở thành nguyên nhân lây nhiễm. Vào ngày 20 tháng 8, Hiệp hội Thống đốc Quốc gia đã yêu cầu chính phủ cách ly cộng đồng, sự lây lan của dịch bệnh sẽ không dừng, trừ khi số lượng đi ra ngoài càng ít càng tốt.

Theo đề xuất của hội trưởng Omi Shigeru của Hiệp hội phân khoa đối phó lây nhiễm vi rút Corona, mục tiêu tối thiểu để kiểm soát lây nhiễm là giảm thiểu lưu lượng người đi lại giống như trong tình trạng khẩn cấp đầu tiên vào năm ngoái.

Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn trong việc hạn chế đi ra ngoài nhiều nhất có thể.